

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

[ลำดับ] จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	มอบ
[๑] ๑.๑.๑ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การยกระดับ มาตรการป้องกัน และควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)	ทราบ	
[๒] ๑.๑.๒ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียม การศึกษาภาคปลาย ๒๕๖๔	รับทราบและมอบให้งานบริหารงาน ยุทธศาสตร์ฯ คำนวนรายรับ รายจ่าย ค่าธรรมเนียม การศึกษา ของคณะ แพทยศาสตร์ว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้าง	งานบริหารงานยุทธศาสตร์และ พัฒนาการองค์กร
[๓] ๑.๑.๓ เรื่อง การจัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยอัยการสูงสุด	ทราบ	งานบริหารงานทั่วไป
[๔] ๑.๑.๔ เรื่อง คณะกรรมการ จัดระบบรูปแบบการ บริหาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	รับทราบ และมอบผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียม ข้อมูลเพื่อ นำเสนอคณะกรรมการ จัดระบบรูปแบบ การบริหารโรงพยาบาล ด้วย	งานบริหารงานยุทธศาสตร์และ พัฒนาการองค์กร
[๕] ๑.๒.๒ แจ้งเรื่องสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา)	รับทราบ และมอบให้โรงพยาบาลรายงาน สถิติ ผลการตรวจ ATK, PCR, การฉีด วัคซีนของนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย ที่มาใช้บริการ ให้ผู้บริหารทราบด้วย	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และ พัฒนาคูณภาพองค์กร
[๖] ๑.๒.๓ เรื่อง แจ้งผลกระทบการจาก การยกระดับ มาตรการป้องกันและ ควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (นำเสนอ โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ)	ทราบ	
[๗] ๑.๒.๔ เรื่อง อาสาสมัครช่วยตรวจ ATK ในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัย บูรพา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	ทราบ	งานบริหารและพัฒนารัพยากร มนูญ์
[๘] ๑.๒.๕ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วิจัยทาง คลินิก	ทราบ	งานบริการวิชาการและการวิจัย

<p>(นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์)</p>		
<p>[๙] ๑.๒.๖ เรื่อง รายงานความคืบหน้า โครงการ Genomics (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>ทราบ</p>	<p>งานบริการวิชาการและการวิจัย</p>
<p>[๑๐] ๔.๑ เรื่อง ขอรายชื่อสำหรับมอบ โล่เกียรติคุณ อาจารย์แพทย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์ (นำเสนอโดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์)</p>	<p>๑. ฝ่ายอาจารย์ มอบฝ่ายบริหาร ดำเนินการ ตามขั้นตอนแจ้งประธานสาขา และศูนย์แพทย์ ๒. ฝ่ายนิสิต มอบฝ่ายกิจการนิสิต ดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกนิสิตแพทย์ ๓. นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ บริหาร คณะแพทยศาสตร์พิจารณาในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>งานบริหาร (๑) งานทั่วไป (๒) งาน กิจการนิสิตฯ</p>
<p>[๑๑] ๔.๒ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควร ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (นำเสนอโดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์)</p>	<p>ที่ประชุมเสนอ ๑.สาขาการจัดการเรียนรู้ เสนอ นพ.นริศ เจียรบรรจงกิจ ๒.สาขาการวิจัย เสนอ ผศ.นพ.กิตติ กรุง ไกรเพชร ๓.สาขาการบริการ สนับสนุน และช่วย วิชาการ เสนอ น.ส.ปณิตารีย์ เกียรติสถิต กุล ๔.สาขาบริการวิชาการ เสนอ นางสาวมณิสรา เกร่งจริง -มอบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลเวียนประชาสัมพันธ์ และ ประสานงานกับรายชื่อที่ คณะกรรมการ บริหารฯ เสนอชื่อ พร้อมนำเสนอผลการ ดำเนินงานต่อ ที่ประชุมในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์</p>

<p>[๑๒] ๔.๓ เรื่อง ขอรับทุนไปนำเสนอ ผลงานทางวิชาการ /วิจัยในต่างประเทศ (ผศ.พญ.ศรสุภา ลิ้มเจริญ) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>๑. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป</p> <p>๒. ครั้งต่อไปที่ประชุมขอให้ดำเนินการ ตามขั้นตอนที่ถูกระเบียบ โดยต้องขออนุมัติก่อน ดำเนินการลงทะเบียน หากเกิดขึ้นอีกจะถูกตัดสิทธิ์ และไม่ได้รับการพิจารณา</p> <p>๓. กรณีนำเสนอผลงานต่างประเทศ ต้อง นำเสนอ Logo ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์</p>
<p>[๑๓] ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบการ สมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ ๒) หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)</p>	<p>เห็นชอบในหลักการ และให้มีการปรับแก้ ดังนี้</p> <p>๑. ข้อ ๑๕ การชำระค่าเล่าเรียน ควรระบุ ๒ แบบ กรณีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เนื่องจากโครงการยังไม่ผ่าน ครม.</p> <p>๒. ให้ตรวจสอบ ข้อ ๑๐ เนื่องจากสอบ สัมภาษณ์วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ สัมภาษณ์วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งต้องประกาศรายชื่อหลังจาก สอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จ</p>	<p>งานการศึกษา</p>
<p>[๑๔] ๔.๕ เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัย ขออนุญาต สมัครสอบพร้อมการขอ รับรองเป็นต้นสังกัดในการสมัครและ ขออนุมัติลาศึกษาต่อหลักสูตรการ ฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้านต่อยอด เพื่อ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ใน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แพทย์หญิงปานิสร่า แซ่กิม) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>อนุญาตให้สมัครสอบและรับรองเป็นต้น สังกัด หากได้รับการคัดเลือกแล้วอนุมัติใน ลาศึกษาต่อฯ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์</p>
<p>[๑๕] ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติจ้างบุคลากร ทดแทนอัตรา กำลังที่มีการลาออก ของ</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์</p>

<p>นายธันวา ไชยสงคราม (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>		
<p>[๑๖] ๔.๗ เรื่อง พิจารณาการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ของนิสิตฝึกงาน และนิสิต Elective (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)</p>	<p>เห็นชอบให้มีการเรียนการสอนแบบ Onsite ของนิสิตฝึกงาน และนิสิต Elective โดยรักษามาตรการอย่างเข้มงวด มีการตรวจ ATK ๑๐๐% ในวันแรกนิสิตที่มาจากภายในมหาวิทยาลัยสุ่มตรวจ ๑๐% ทุกสัปดาห์ และนิสิตที่มาจากศูนย์แพทย์ฯ หรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่มา Elective ตรวจ ATK ๑๐๐% ทุกสัปดาห์</p>	<p>งานการศึกษา</p>
<p>[๑๗] ๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (นำเสนอโดย หัวหน้าสำนักงานคณบดี)</p>	<p>มอบงานบริหารงานการเงินฯ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย เนื่องจากมียอดที่ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเพราะสาเหตุใด และรายงานแหล่งที่มาของรายได้ให้ทราบด้วย</p>	<p>งานบริหารงานการเงินและบัญชี</p>
<p>[๑๘] ๓.๒ เรื่อง รายงานสถิติผู้ป่วย การเพิ่มรายได้ และการลดต้นทุน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์)</p>	<p>๑. ให้รับดำเนินการทำประกาศสรรหาตำแหน่งพยาบาล ๓ ตำแหน่ง ดังนี้ - พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญี ๒ ตำแหน่ง - พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด ๑ ตำแหน่ง เพื่อให้สามารถขยายงาน และสร้างรายได้ ๒. Premium health service ให้จัดทำเป็นลักษณะ โครงการพิเศษ เพื่อสามารถยืมเงิน มหาวิทยาลัยมาดำเนินการได้</p>	<p>(๑) งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / (๒) งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร</p>
<p>[๑๙] ๓.๓ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ บรมราชชนนี (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>รับทราบ ให้พิจารณาจัดหาสถานที่ใหม่ และดำเนินการขอพระราชทานชื่ออาคารมหิตล โดยให้อธิบายเหตุผลที่สอดคล้องในการเสนอชื่อดังกล่าว</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนากองค์กร</p>

<p>[๒๐] ๓.๔ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>ให้นำ Action Plan และรายผลตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ ๑ เข้าที่ประชุม KM ของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนากองค์กร</p>
<p>[๒๑] ๕.๑ เรื่อง กำหนดวัน เวลาประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม MD ๒๐๖ อาคารสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์</p>	<p>งานบริหารงานทั่วไป</p>